

Trường tiểu học Kiều Kỳ phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

Thực hiện Công văn số 170/KH-SVHTT ngày 12/03/2024 của Sở văn hóa và Thể thao về việc Tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 tạo sân chơi bổ ích và lý thú dành cho các em học sinh, lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ, quảng bá về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trên tiến trình hội nhập và phát triển. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mỗi người trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, khích lệ các em phấn đấu học tập và bằng những hành động, việc làm cụ thể để góp phần xây dựng Thủ đô “ Văn hiến- Văn minh- Hiện đại”.

Thẻ lệ cuộc thi:



ĐỐI TƯỢNG

**Là học sinh lớp 1 đến lớp 5
của trường tiểu học Kiều Kỳ.**

HÌNH THỨC THI TẬP THỂ

*** Phần 1: Màn chào hỏi (03 phút)**

Giới thiệu khái quát về địa phương (thành tựu, danh thắng, truyền thống lịch sử cách mạng văn hóa, danh nhân quê hương,...), về hoạt động thư viện và phong trào đọc sách báo tại địa phương, về hoạt động Đội và thông tin cá nhân các thành viên đội tuyên truyền (họ tên, trường lớp, sở thích, năng khiếu,...)

*** Phần 2: Tuyên truyền giới thiệu sách (08 phút)**

Các đội tuyển lựa chọn các hình thức sau: Giới thiệu sách; Điểm sách; Kể chuyện sách. Giới thiệu những cuốn sách viết về Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình – Thành phố sáng tạo: về văn hóa, con người, danh thắng, truyền thống cách mạng,...

- Yêu cầu nội dung giới thiệu: Nêu được các chi tiết xuất bản, chủ đề tác phẩm, nội dung chính, giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của tác phẩm, nêu được cảm nhận về cuốn sách (có minh họa và ứng dụng công nghệ thông tin để nội dung giới thiệu thêm sinh động và hấp dẫn)



HÌNH THỨC THI CÁ NHÂN

* Phần 1: Thuyết trình, hùng biện (04 phút)

Các thí sinh tham dự bằng hình thức thuyết minh, hùng biện trên sân khấu theo nội dung bài viết, video clip đã chuẩn bị.

* Phần 2: Thi bài viết hoặc Video clip

Các thí sinh tham dự bằng hình thức làm bài trả lời câu hỏi theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi (gửi kèm theo Kế hoạch này) và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi từng cấp.



Các thí sinh chọn 01 trong 02 đề sau để trả lời (Gửi bài dự thi của từng cấp theo đúng quy định)

Đề 1:


Câu 1: Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, kết quả đạt được).

Đề 2:

Câu 1: Em hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm hội họa (tranh vẽ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc sách, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, dự kiến kết quả đạt được).





YÊU CẦU PHẦN THI VIẾT HOẶC QUAY DỰNG VIDEO CLIP

Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 02 câu hỏi được đặt ra trong đề thi, có nội dung lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; đảm bảo tính chính xác, an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.


Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm), ngôn ngữ trình bày bằng Tiếng Việt và có thể sử dụng một trong hai hình thức:

- + Viết (đánh máy, viết tay): Độ dài bài dự thi viết không quá 5.000 từ.
- + Dựn clip (video, audio): Thời lượng tối thiểu là 5 phút, tối đa là 12 phút; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo và đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh; có độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px; được lưu bằng định dạng phổ biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv ... và phù hợp với việc đăng tải trên Youtube.



YÊU CẦU PHẦN THI VIẾT HOẶC QUAY DỰNG VIDEO CLIP

- Ở câu 1 của mỗi đề thi, thí sinh có thể thêm phần tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh - không quá 300 từ đối với bài viết hoặc 02 phút đối với clip) có chất lượng tốt sẽ được cộng điểm khuyến khích.
- Đối với tác phẩm hội họa (tranh vẽ): được thể hiện trên giấy không dòng kẻ; phải có phần thuyết minh ý tưởng (độ dài phần thuyết minh không quá 1.000 từ); thí sinh được sử dụng chất liệu màu tự do phù hợp với tranh vẽ và sở trường của bản thân; quy định cụ thể kích thước giấy như sau:
 - + Học sinh sử dụng giấy kích thước tối đa: khổ A3 (29,7x42 cm).
 - + Sinh viên sử dụng giấy kích thước tối đa: khổ A2 (42x59,4 cm).
- Các sản phẩm minh họa gửi kèm bài dự thi có kích thước tối đa: 60x120x70cm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).



Thư viện nhà trường phát động cuộc thi tới tất cả các em học sinh. Các em hãy hưởng ứng tích cực, sôi nổi tham gia để cuộc thi đạt kết quả cao, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách, góp phần lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới thế hệ trẻ. Chúc các em gặt hái được nhiều thành tích rực rỡ.